

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH LÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND

Thanh Lòa, ngày tháng 6 năm 2024

V/v tuyên truyền: phòng,
chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm

Kính gửi:

- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội xã;
- Các trưởng thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 430/VHTT ngày 27/6/2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc về việc tuyên truyền: phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ đầu năm 2024 đến nay, Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại 410 xã thuộc 40 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 17.400 con (tăng 53,74% so với cùng kỳ năm 2023); 44 xã của 13 tỉnh, thành phố đã có dịch Lở mồm long móng (LMLM); 34 tỉnh, thành phố đã phát hiện động vật nghi mắc bệnh Đại; trên 60 xã của 09 tỉnh có dịch Viêm da nổi cục (VDNC); 07 tỉnh đã xảy ra Cúm gia cầm (CGC) A/H5N1, buộc tiêu hủy trên 12.000 con gia cầm, đặc biệt đã có 01 người chết vì nhiễm vi rút CGC A/H5N1 và 01 người nhiễm vi rút CGC A/H9N2.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra một số dịch bệnh động vật như LMLM (có 33 con trâu, bò), đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra và lây lan diện rộng nhất là các tháng gần đây, tính từ đầu năm đến nay (ngày 19/6/2024) bệnh đã xảy ra tại 1.722 hộ/385 thôn/115 xã, phường/11 huyện, thành phố, chết và tiêu hủy 5.457 con với tổng trọng lượng 257.820 kg. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 106 ổ dịch/11 huyện, thành phố chưa qua 21 ngày. Với đặc điểm chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu là nhỏ lẻ, chưa đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các loại mầm bệnh đã lưu hành với tỷ lệ cao, ở phạm vi rộng ngoài môi trường (khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ gây bệnh và phát sinh thành dịch), do đó nguy cơ dịch bệnh động vật xâm nhập, lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là rất cao, khi đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), sức khỏe người dân và môi trường.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, cuộc sống của người chăn nuôi và sức khỏe người dân, bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. UBND xã Thanh Lòa đề nghị các Tổ chức Chính

trị - Xã hội xã; Các trưởng thôn trên địa bàn xã Thanh Lò chỉ đạo tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền Công điện số 58/CD-TTg ngày 16/6/2024 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 801/UBND-KT ngày 16/6/2024 về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

2. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường nhằm quản lý tốt công tác giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

3. Tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, thú y.

UBND xã đề nghị các tổ chức chính trị xã hội xã; các Trưởng thôn trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về xã khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT; PCT
- Lưu.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vi Văn Hiến